

**BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỶ HỌP THỨ 15 HĐND TỈNH KHÓA XVII
CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN HIỆU, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY,
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HẢI
DƯƠNG**

Kính thưa đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Kính thưa các vị khách quý Trung ương

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thống nhất cao với các nội dung trình tại kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã thảo luận dân chủ và thống nhất thông qua 8 nghị quyết về các nội dung phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại kỳ họp này, căn cứ theo các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, kỳ họp đã tiến hành bầu nhiệm một số chức danh do HĐND tỉnh bầu và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND, một số Ủy viên UBND tỉnh để ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy chính quyền của tỉnh.

Kỳ họp đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trong đó đã nêu rõ các định hướng chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và thời gian tiếp theo. Thường trực HĐND tỉnh xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu để thống nhất triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu!

Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 dự kiến vào nửa đầu tháng 7.2023 để quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Đây là kỳ họp quan trọng trong năm để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, cũng là dịp chúng ta đánh giá, kiểm điểm tròn 2 năm triển khai hoạt động của HĐND tỉnh.

Nhìn lại chặng đường 2 năm vừa qua cho thấy dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quyết tâm của chính quyền các cấp, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã kiểm soát ổn định tình hình dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Qua đó kinh tế phục hồi khá rõ nét, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021 - 2022 tăng bình quân 8,81%/năm; năm 2022 GDP bình quân đạt 86,9 triệu/người (thu nhập bình quân đầu người đạt 59,2 triệu). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hằng năm đều tăng so với dự toán, chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ. Quan tâm chỉ đạo các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, trên cơ sở các đánh giá, kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, 2022, báo cáo của UBND tỉnh và kết quả giám sát của HĐND tỉnh cho thấy trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND tỉnh còn có một số hạn chế, tồn tại cần được thẳng thắn đánh giá và nhìn nhận. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm còn một số chỉ tiêu không đạt. Năm 2021 có 3/14 chỉ tiêu không đạt, năm 2022 có 7/16 chỉ tiêu không đạt, gồm cả các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội. Một số vấn đề được dự báo sẽ rất khó khăn cho việc thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ, không đạt so với yêu cầu đề ra.

Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể còn lúng túng và chậm, từ tham mưu ra nghị quyết đến chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện không đạt hiệu quả đề ra, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh như việc lập, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng (từ quy hoạch chung, đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết); lập quy hoạch, kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất còn lúng túng. Chậm triển khai một số đề án, công trình trọng điểm trong nghị quyết Đại hội, các dự án trong kế hoạch đầu tư công. Một số chương trình, đề án chưa mang lại kết quả rõ nét như các dự án thành phần trong Đề án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh; Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030. Chậm tháo gỡ khó khăn về tình trạng thiếu nhân lực, thuốc và thiết bị y tế; chưa quan tâm đúng mức đến công tác đầu tư cơ sở vật chất cho toàn ngành y tế.

Trong thu hút đầu tư, các khó khăn của doanh nghiệp chậm được tháo gỡ. Các khu, cụm công nghiệp mới thành lập chậm triển khai thực hiện, chưa tạo ra quỹ đất mới; các diện tích hiện có còn lại có diện tích nhỏ, không đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn. Nhiều khó khăn, vướng mắc của các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp chậm được giải quyết. Đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư ngoài khu,

cum công nghiệp thì vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà hầu hết chưa được đưa vào hoạt động (do chậm trong giao đất, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, trong tính tiền sử dụng đất hoặc do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19...). Đến nay, trong số hơn 100 dự án được chấp thuận từ năm 2020 trở về trước mới có 4 dự án được giao đất.

Các dự án phát triển khu đô thị, khu dân cư, dự án nhà ở xã hội chưa được tổ chức thực hiện. Việc chậm triển khai kế hoạch phát triển nhà ở và các dự án bất động sản... gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và nguồn thu ngân sách, không đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh. Việc tính tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng còn nhiều ý kiến khác nhau.

Nhiều kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp chưa được giải quyết thỏa đáng, kịp thời. Các chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên (y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao...) chưa được ban hành.

Một số nghị quyết của HĐND tỉnh chưa được đưa vào cuộc sống, còn nhận được nhiều ý kiến phản hồi hoặc phải điều chỉnh nhiều lần, như nghị quyết về tỷ lệ điều tiết ngân sách Nhà nước 3 cấp, nghị quyết về các dự án tạo nguồn, nghị quyết 59 về đầu tư, nhất là giao cấp huyện làm chủ đầu tư thực hiện 21 công trình giao thông trọng điểm...

Việc cải cách hành chính có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn, thiếu tính ổn định.

Những hạn chế, tồn tại nêu trên đã ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, đến thu ngân sách năm 2023 và những năm tiếp theo, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Những vấn đề này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phân tích trong nhiều hội nghị, ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo. Việc HĐND tỉnh tích cực tổ chức các kỳ họp chuyên đề trong thời gian vừa qua để kịp thời ban hành các nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn và triển khai các vấn đề cấp bách cũng là một minh chứng cụ thể.

Thưa quý vị, Quốc hội đồng hành với Chính phủ, HĐND đồng hành với UBND. Trong 2 năm đã tổ chức 10 kỳ họp chuyên đề. Ở đây, Thường trực HĐND tỉnh cần đánh giá những tồn tại, hạn chế trong những quyết sách của HĐND, trong chỉ đạo, điều hành của UBND có nhiều nguyên nhân khách quan và có nguyên nhân chủ quan. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị từng đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa vai trò của đại biểu HĐND trong thực hiện nhiệm vụ và thực hiện tốt chủ trương, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Với tinh thần HĐND tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh trong mọi hoạt động và chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh để

thực hiện nhiệm vụ, trong kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh cũng cần thiết đánh giá đầy đủ, sâu kỹ những hạn chế, những tồn tại trong thời gian qua trên tinh thần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, không để xảy ra tình trạng tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý các công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Mục đích cao nhất để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 15 đã thành công tốt đẹp, sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà kỳ họp lần này đã thông qua. Đề nghị Thường trực và các Ban HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo các công trình, dự án được tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí khách quý Trung ương và các vị đại biểu tham dự Kỳ họp. Xin cảm ơn tinh thần phối hợp của các cơ quan liên quan góp phần làm nên thành công của kỳ họp này.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.